
 

ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถ่ิน ระดับชุมชน/หมู่บ้าน 

  

  

  

  

  

  

 

          รายงานผลการ การประชาคมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน/หมู่บ้าน เปิดโอกาส           
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

           



สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมการประชาคมการประชุมประชาคมท้องถ่ิน ระดับชุมชน/หมู่บ้าน  
เปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ในวันที่ 11 – 19 ตุลาคม 2566 
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต าบลโนนสะอาด ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

1.สมาชิกสภา อบต.โนนสะอาด จ านวน 10 ท่าน  
2.ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 ท่าน   
3.ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ 1-10 จ านวน 1,000 คน 
4.หน่วยงานรัฐท่ีร่วมประชุม จ านวน. 32 คน  
 

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติท่ีประชุม ดังนี้ 

        1.ประชาชนยังมี  ปัญหาท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก เช่น พื้นผลทางการเกษตรตกต่ า เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค –บริโภค ด้านทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม จากปัญหาด้านต่างๆ  ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้า  มาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้  
       2. ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้ ปัญหาต่างๆท่ีถูก
เสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมี
หลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชนท่ัวไป ร่วมกัน  พิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการท่ีเกิน  
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นควรเร่งรัดให้มีการ      
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
และควร พิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาในการ โอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
        3 ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ประชาชนมี  ความพึงพอใจ 
แต่ก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขต่อไป เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ท่ัวถึง ผล  การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  
 

การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด 

1.ได้น าโครงการเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.โนนสะอาด  
2.เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันท่ีมีความชัดเจน และลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต   
3.ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร และสร้างความยอมรับเรื่องการเปล่ียนแปลงท่ี  
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
4. ประชาชนได้ร่วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
5.ส่งผลให้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
อย่างตรงจุด 


